

โหวตสู้ไม่ได้ ไทยโดนทิ้ง!

ทีมฮิตาเซียน ล้ม'มวกเหล็ก' จ่อยกไปชะอำ

สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย หรือ เอเอฟซี เปิดให้แฟนบอลในเอเชีย โหวตสโมสรในดวงใจ โดยแบ่งเป็น โซนต่าง ๆ ของทวีป รวม 4 โซน คัด 2 สโมสร ■ **อ่านต่อหน้า 14**

โหวต

□ **ต่อจากหน้า 13**

คะแนนสูงสุดในแต่ละโซน สำหรับในโซน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลโหวตไปเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ปรากฏว่า สโมสรไทยได้คะแนนห่างไกล ทีมเดียวที่ติดท็อปเท็น คือ "ปราสาทสายฟ้า" บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด แต่ได้คะแนนโหวตไปเพียง 1.16 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในอันดับ 8

เอเอฟซี บรรยายผลงานต่าง ๆ ของ บุรีรัมย์ ได้แชมป์ไทยลีก 7 สมัย ได้แชมป์ในประเทศรวม 21 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2008 และสามารถเข้ารอบน็อกเอาต์ เอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ได้ 2 ครั้ง ทำให้เป็นหนึ่งในสโมสรที่แกร่งที่สุดในเอเชีย พร้อมระบุว่า หากได้มาเมืองไทย จะต้องได้เห็นคนใส่เสื้อบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อย่างน้อย 1 คนแน่ ๆ

ด้านสโมสรที่ผลโหวตได้อันดับ 1 ได้แก่ เปอร์ซิจา จาการ์ตา ของอินโดนีเซีย 32.49 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วย ยะโฮร์ ดารุล ต๊ะซิม จากมาเลเซีย 28.84 เปอร์เซ็นต์

อันดับรองลงมา 3.เปอร์ซิเบ บันดุง (อินโดนีเซีย) 16.08 เปอร์เซ็นต์, 4.เปรัก เอฟซี (มาเลเซีย) 6.8 เปอร์เซ็นต์, 5.เปอร์เซบายา สุราบายา (อินโดนีเซีย) 6.12 เปอร์เซ็นต์, 6.อาเรมา เอฟซี (อินโดนีเซีย) 4.67 เปอร์เซ็นต์, 7.สองอันห์ยาลา (เวียดนาม) 2.65 เปอร์เซ็นต์, 8.บุรีรัมย์ 1.16 เปอร์เซ็นต์, 9.ซานอช เอฟซี (เวียดนาม) 0.93 เปอร์เซ็นต์ และ 10.เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอรัส (ออสเตรเลีย) 0.26 เปอร์เซ็นต์

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า สโมสรจาก

อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ประชากรหนาแน่น คิดโหวตถึง 4 สโมสรเลยทีเดียว ตามด้วย มาเลเซีย กับ เวียดนาม ซัดละ 2 สโมสร และ ไทย กับ ออสเตรเลีย ซัดละ 1 สโมสร

ส่วนอันดับที่ 2 ของโซนอื่น ตะวันออกกลาง แทรกเตอร์ เอสซี, เปอร์เซ โปลิส เอฟซี (อิหร่าน)/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล็นหัว (จีน), ซวอน ซัมซุง บลูวิงส์ (เกาหลีใต้) ส่วนโซนตะวันตกจะปิดโหวตวันอาทิตย์

"ระยอง"ปล่อย 2 โกลให้ราชบุรี

ความเคลื่อนไหวตลาดนักเตะในไทย "ม้านิลมังกร" ระยอง เอฟซี ทีมไทยลีก ปล่อยตัว 2 ผู้รักษาประตู ให้ ราชบุรี มิตรผล คือ อุด ทิลัด นามมะไกด์ ผู้รักษาประตูทีมชาติลาว และ กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล ผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีม โดยโกลทีมชาติลาว ลงสนามไปนัดเดียว เกมที่เปิดบ้านแพ้ เอสซีจี เมืองทอง 0-3 เมื่อ 26 ก.พ. ส่วน กัมพล ยืมจากเมืองทอง แม้ ระยอง อยากรั้งไว้ใช้งาน แต่เจ้าตัวตัดสินใจโยกไปอยู่กับ ราชบุรี ทำให้ตอนนี้ ระยอง มีนายทวาร 3 คน คือ อนุศิษฐ์ เดิมมี, นพคุณ ขัดคุ่น และ สุพัฒน์ชัย เหล่าทอง

อยุธยา ยูไนเต็ด ทีมไทยลีก 2 ที่คุมโดย สันติ ไชยเผือก ได้ มงคล นามมวด แแบ็กซาย จาก โปลิส เทโร และ สมภพ นิลวงษ์ กองหลัง จาก พีที ประจวบ

"ฉลามชล"เปิดตัว"กอนซากา"

"ฉลามชล" ชลบุรี เอฟซี ทีมไทยลีก เปิดตัว เอลิอันโดร กอนซากา หอกร่างยักษ์

ชาวบราซิล จากสโมสร สุพรรณบุรี เอฟซี เข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง ในลีกที่ 2 โดยจะสวมเสื้อหมายเลข 90 ลงล่าตาข่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเอกสารยังไม่ลงตัว ทำให้ยังไม่สามารถลงเล่นเกมไทยลีก ที่พบ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค.ได้

สำหรับ เอลิอันโดร กอนซากา วัย 30 ปี ในการแข่งขัน คีฬาไทยลีก 2020 เลกแรก ลงสนามให้กับ สุพรรณบุรี เอฟซี 13 นัด ยิง 4 ประตู

ล้มโต๊ะศูนย์มวกเหล็ก เร่งหาทีมใหม่

ตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ และ กลุ่มบริษัท จิง เพาเวอร์ ร่วมมือก่อสร้างศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติ ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี แต่การก่อสร้างยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ล่าสุด พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ที่ดินผืนนี้ที่เป็นของกรมกสิกรรมแห่งประเทศไทย (กทท.) แต่มีปัญหาขัดข้องเนื่องจากกรณีของกรมทางหลวง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการมอบที่ดินให้กับทางสมาคมฯ ได้ สมาคมฯ จึงจำเป็นต้องหาที่ดินผืนใหม่ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเช่า กรมธนารักษ์ หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือแม้กระทั่งเอกชนหากจำเป็น

ประมุขลูกหนังไทย กล่าวต่อไปว่า ปีนี้ จะได้รับการสนับสนุนจาก ไฟฟ้า ด้วยงบประมาณ 80-90 ล้านบาท เพื่อนำมาพัฒนาศูนย์ฝึก แต่หากไม่มีที่ดิน ก็จะไม่ได้รับเงินดังกล่าว จึงต้องทำทุกวิถีทางที่จะหาที่ดินให้ได้ ถ้าไม่ได้จริง ๆ เอกชนรายไหนที่สามารถให้เช่าได้ถึง 20 ปี เป็นอย่างต่ำ เพื่อก่อสร้างก็จะขอพิจารณาเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการสร้างหรือไม่ได้เดินทางไปจังหวัดต่าง ๆ ที่ใกล้เคียงเพื่อไปดูที่ดิน ถึงความเหมาะสม ซึ่งในแต่ละกระบวนการไม่ง่าย แต่ปัญหาคือเวลาของไฟฟ้ามีจำกัด เมื่อไม่มีทางเลือก ก็ต้องหันไปเช่าเอกชน เพื่อให้เรารักษาสิทธินั้นไว้

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่า ที่แห่งหนึ่งที่สมาคมฯ เล็งไว้ก็คือ ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี.